

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0406.4/วศ๑



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

๒ ตุลาคม 2552

เรื่อง คำตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยกร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด

- อ้างถึง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 3. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 155 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2539

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคำตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน

ตามหนังสือกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (ยกเว้นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นกองหรือตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นกอง) และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือประเมินความชำนาญการ ความชำนาญการพิเศษ หรือความเชี่ยวชาญ ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา ได้แก่

1. ดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือ 7 ให้จ่ายคำตอบแทนในอัตราคนละ 500 บาท ต่อผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย

2. ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ให้จ่ายคำตอบแทนในอัตราคนละ 800 บาทต่อผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ยกเว้น กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการผู้ประเมินหรือส่วนราชการ ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินดังกล่าว

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/ กระทรวงการคลัง ...

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเดิมกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้มี 11 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11 โดยตำแหน่งระดับ 1 เป็นระดับต่ำสุด เรียงสูงขึ้นไปเป็นลำดับตามความยากและคุณภาพของงานจนถึงระดับ 11 เป็นระดับสูงสุด และกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่เป็นประเภทตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ จากพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงทำให้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 155 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2539 ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 ไม่สอดคล้องกับการกำหนดระดับตำแหน่งตามนัยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการสอดคล้องกับระดับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รวมทั้ง เพื่อให้ครอบคลุมถึงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานสำหรับการกำหนดให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามนัยแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 จึงเห็นควรยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 155 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2539 และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณริศ ชัยสูตร)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงการแทน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร

โทร. 0-2273-9573

www.cgd.go.th

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจสอบและประเมินผลงาน

เพื่อให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจสอบและประเมินผลงานมีความเหมาะสม เป็นไปโดยถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรกำหนด หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการอ่าน ตรวจสอบและประเมินผลงานวิชาการ ได้แก่

1.1 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่อ่าน ตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง หรือย้ายประเภทตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งประเภท อำนวยการ

1.2 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่อ่าน ตรวจสอบและประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการตำรวจแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการอัยการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (ยกเว้นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นกองหรือตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นกอง) และตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือประเมินความชำนาญการ ความชำนาญการพิเศษ หรือความเชี่ยวชาญ ตั้งแต่ระดับ 8 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าลงมา

1.3 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่อ่าน ตรวจสอบและประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

1.4 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อประเมิน ความรู้ความสามารถของข้าราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ สายงาน อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามระเบียบว่าด้วยเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)

2. ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานจากเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หรืองบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน โดยเบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน 1,000 บาท ต่อผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ยกเว้นกรรมการที่มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินดังกล่าวมิให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน

3. กรณีที่ส่วนราชการได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานจากกระทรวงการคลังนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 155 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2539 ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้แทน

ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน ที่ได้ดำเนินการก่อนหลักเกณฑ์นี้ ใช้บังคับ และยังมีได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 155 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2539 หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังแล้วแต่กรณีต่อไปจนแล้วเสร็จ

4. วิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่มีได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือหรือแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง